

KHẨN TRƯỞNG BAN HÀNH QUY CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau 9 phiên họp, Ban Chỉ đạo có thêm nhiều kinh nghiệm, các công trình, dự án được triển khai tốt hơn.

giải phóng mặt bằng, đấu thầu, quản lý dự án, chăm lo cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng...

Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư, đến nay hai địa phương đang tập trung phối hợp với các bộ, ngành trung ương để hoàn thiện các quy trình thủ tục liên quan đến dự án như: lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo quy định... Đối với công

tác khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ cát, hiện nay đơn vị tư vấn, nhà đầu tư đang tiến hành triển khai trên địa bàn hai tỉnh Thái Bình, Nam Định để làm cơ sở xác định nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án. Dự kiến sẽ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 4/2024; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án trong tháng 8/2024; phần đầu khởi công dự án trong tháng 9/2024.

Tại phần thảo luận, các chủ đầu tư đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải phần đầu thực hiện "6 hơn": Tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ cao hơn, hiệu quả hơn; tiến độ thi công nhanh hơn, kịp thời hơn; chất lượng các dự án, công trình tốt hơn; kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ các công trình phải cao hơn, phù hợp hơn; các địa phương phải xử lý các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, công trình kỹ thuật nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn; bảo đảm tốt hơn về môi trường, an sinh xã hội và đời sống người dân bị tác động.

Thủ tướng chỉ đạo cụ thể từng bộ, ngành, địa phương

trong công tác phối hợp để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan cung cấp vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có cát biển cho xây dựng các dự án; phối hợp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn để sớm khởi công các dự án, công trình trọng điểm. Các tỉnh, thành phố đón đầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân, vật lực để thi công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra... Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, trên cơ sở kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông khẩn trương kết luận rõ các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 88/TB-VPCP, ngày 22/3/2023; xây dựng quy chuẩn, định mức để có thể triển khai đại trà. Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ để các địa phương công bố giá làm cơ sở để các chủ đầu tư phê duyệt; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức đã được ban hành nhưng chưa phù hợp hoặc còn thiếu; hướng dẫn các bộ, địa phương ban hành định mức chuyên ngành đặc thù...

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; nắm tình hình tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Tiếp tục tham mưu triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo.

Trước đó, các đại biểu đã đến tham quan xã An Thái (Quỳnh Phụ) - xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

KỶ NIỆM 30 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

chấp cánh yêu thương cho hàng nghìn NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tuyên truyền Luật Người khuyết tật, các quyết định, đề án liên quan đến NKT, TMC; trợ giúp pháp lý cho hàng trăm NKT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đổng chí Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam biểu dương những kết quả mà Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã đạt được trong 30 năm qua. Đổng chí đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới các hình thức vận động nguồn lực; xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình, hoạt động chăm lo cho NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đổng chí cũng mong muốn các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Hội, ủng hộ nguồn lực để trợ giúp NKT, TMC, NKT, TMC tiếp tục phát huy khả năng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì nghiệp vụ bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam" cho 16 cá nhân tiêu biểu; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho 16 NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và học tập giai đoạn 2019 - 2024; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng quà 16 học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH Khai mạc ngày hội thể thao và âm nhạc lần thứ II

Tối ngày 28/3, Hội Người mù tỉnh tổ chức khai mạc ngày hội thể thao và âm nhạc lần thứ II. Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tham gia ngày hội có gần 200 cán bộ, hội viên của 14 hội người mù tỉnh, thành phố và Hội Người mù tỉnh Thái Bình. Tại lễ khai mạc, cán bộ, hội viên đã biểu diễn giao lưu âm nhạc với các tiết mục như: song ca, đơn ca, khiêu vũ và nhạc cụ dân tộc...

Thông qua ngày hội giúp cán bộ, hội viên các tỉnh, thành phố giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời là tiền đề phát triển phong trào văn nghệ, lựa chọn những cán bộ, hội viên có khả năng về âm nhạc, khiêu vũ tham gia các cuộc thi về âm nhạc và khiêu vũ do Hội Người mù Việt Nam tổ chức. Qua đó gắn kết người khiếm thị với cộng đồng xã hội, nâng cao hiểu biết về người khiếm thị.

THU TRANG

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Trong quý II/2024, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, mở rộng diện tích trồng cây màu hè, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát, đánh giá, công nhận các sản phẩm OCOP năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công trình để đất và thủy lợi; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

QUỲNH PHỤ Xử lý 131 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Công an huyện đã xử lý 720 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt trên 1,8 tỷ đồng, trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn 131 trường hợp, xử lý 61 trường hợp vi phạm về tốc độ; tước giấy phép lái xe 138 trường hợp, tạm giữ 17 ô tô, 237 mô tô..., qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

NGUYỄN CƯỜNG

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đồng hành với thanh niên, sinh viên

Chiều ngày 29/3, Tỉnh đoàn Thái Bình ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Thái Bình.

Hai bên đã thống nhất ký kết ghi nhớ hợp tác gồm các

nội dung: tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên tỉnh Thái Bình; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Tỉnh đoàn Thái

Bình theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Thái Bình; đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ) cho cán bộ đoàn tỉnh Thái Bình; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng; tổ chức các hoạt động đào tạo nghề cho đoàn viên là bộ đội, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ trở về địa phương.

Tặng khu vui chơi thiếu nhi cho Bệnh viện Nhi Thái Bình

Chiều ngày 29/3, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty giải trí Sen Vàng, tổ chức

Giọt nắng (Sunbeams), Tỉnh đoàn Thái Bình trao tặng khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh



Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận khu vui chơi do các đơn vị trao tặng.

viện Nhi Thái Bình. Với chủ đề "Vui lên nha". Khu vui chơi bao gồm: bập bênh, đu quay, cầu trượt, thú nhún, ô tô, hầm chui con sâu và thăm cô nhân tố với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Khu vui chơi được bố trí sinh động, an toàn giúp các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình được thư giãn, vui chơi sau những giờ điều trị. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng quà cho các bệnh nhi.

KUÂN PHƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH Thu nhận 220 đơn vị máu trong ngày hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 29/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024. 280 đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị trong Khối đăng ký

tham gia hiến máu tại ngày hội. Kết quả, Ban tổ chức thu được 220 đơn vị máu an toàn.

Đây là một trong những hoạt động được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai rộng khắp từ nhiều năm qua nhằm nâng

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc hiến máu cứu người, đồng thời cũng là một trong chuỗi hoạt động của Đoàn khối chào mừng tháng thanh niên năm 2024.

HÀ TUYẾT

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ban đại diện Hội NCT tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau. Tham dự buổi tọa đàm có 110 đại biểu là trưởng ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố, chủ nhiệm của 26 CLB liên thế hệ tự giúp nhau thuộc tỉnh Quảng Ninh và chủ nhiệm các CLB liên thế hệ

tự giúp nhau thuộc huyện Kiến Xương.

Theo đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: công tác tổ chức hoạt động hiệu quả của CLB liên thế hệ tự giúp nhau và bài học kinh nghiệm, đề xuất nâng cao chất lượng; thực trạng hiệu quả bước đầu hoạt động của CLB; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho những giai đoạn tiếp theo.

Thông qua hội nghị giúp chủ nhiệm các CLB liên thế hệ tự giúp nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức hoạt động, phát triển, nhân rộng mô hình CLB. Từ đó áp dụng vào thực tiễn của CLB tại địa phương; đồng thời góp phần nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

NGUYỄN TRIỆU

VŨ THƯ Bàn giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông tại 2 tuyến đường tỉnh ĐT.454 và ĐT.463

Sáng ngày 29/3, huyện Vũ Thư tổ chức họp, bàn giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên tuyến đường tỉnh ĐT.454 và ĐT.463 qua địa bàn huyện.

Quà rà soát, địa bàn huyện Vũ Thư hiện có 37 trường hợp xây dựng cầu, hơn 30 hồ làm đường đê nổi trái phép; 20 trường hợp xây dựng công trình kiên cố, công trình tạm, tập kết vật liệu xây dựng trên đất hành lang ATGT của 2 tuyến đường tỉnh ĐT.454 và ĐT.463, qua địa

bàn 8 xã. Hầu hết các vi phạm đã tồn tại từ nhiều năm trước, trong 3 tháng đầu năm 2024, huyện phát sinh 6 vụ vi phạm. Các vụ vi phạm gây phức tạp tình hình, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại 2 tuyến đường và ảnh hưởng việc vận hành các công trình thủy lợi

phục vụ sản xuất và dân sinh.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hoàn thành xử lý giải tỏa 100% công trình, lều lán tạm trước ngày 20/4. Đối với các công trình xây dựng kiên cố, cầu đê nổi vi phạm, các ngành chức năng và

các địa phương lập hồ sơ, kế hoạch tham mưu giúp UBND huyện xử lý từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn điểm, cuốn chiếu, không để các hộ có cơ hội tái vi phạm, đồng thời bảo đảm nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Các địa phương tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để tiếp tục phát sinh vi phạm tại hành lang ATGT, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại tuyến đường ĐT.454 và ĐT.463 qua địa bàn huyện.

HÀ PHƯƠNG